

# บันทึกหน้า 4

## ฟ้าคำรณ

**1** ไทยโพสต์ อีสราภาพแห่งความคิด ศาลอนุญาตให้ประกันตัว “วัฒนา เมืองสุข” ในคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ก็เป็นอันว่า “ไม่อด” ได้เดินทาง

ไปให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี จำเลยในคดีรับจำนำข้าว ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะนัดพิพากษา ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ ...● แต่ “วัฒนา” โดนแจ็กพอดเมื่อศาลสั่งจำคุก 1 เดือน ปรับอีก 500 บาท หลังเจ้าตัวแสดงพฤติกรรมไม่เรียบร้อยเหมาะสม ด้วยการเล่นเฟซบุ๊กไลฟ์คุยกับแฟนคลับ-ถ่ายภาพภายในศาล แต่โทษให้รอลงอาญา 1 ปี ก็ต้องดูว่าจากนี้ไป “วัฒนา” จะมีแอคชั่นอะไรทางเฟซบุ๊กอีก? ...● พูดถึงคดีรับจำนำข้าวที่ศาลจะพิพากษาในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ มีการเปิดเผยว่าองค์คณะผู้พิพากษาจะเริ่มอ่านคดีหมายเลขดำ อม.25/2558 ซึ่งเป็นคดีการระบายนโยบายข้าวจีทูจีที่มี “บุญทรง เตริยาภิรมย์” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และพวกตกเป็นจำเลย เรียกว่า “บุญทรง” ได้ “ขึ้นเสียง” ก่อน “ยิ่งลักษณ์” ส่วนผลการตัดสิน คำพิพากษาจะออกมาอย่างไรนั้น วันศุกร์นี้ได้รู้กัน! ...● สำหรับกระแสข่าวว่าอาจมีการเลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไป เพราะจำเลยในคดีการระบายนโยบายข้าวจีทูจีที่มีจำเลยร่วม



วัฒนา เมืองสุข

มากถึง 19 ราย หากคนใดคนหนึ่งไม่มาศาลก็อาจจะเป็นเหตุให้เลื่อนการอ่านคำพิพากษานั้น ประเด็นนี้มีผู้รู้อธิบายความว่า “เหตุที่จะต้องอ่านคำพิพากษาในวันนั้น (25 ส.ค.) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีจำเลยที่ถูกคุมขังอยู่ยอมสามารถอ่านได้เลย และเมื่อมีการอ่านคำพิพากษาในจำเลยที่ถูกคุมขังอยู่แล้ว ก็ยอมสามารถอ่านให้จำเลยที่มีตัวมาแสดงได้หมด ส่วนจำเลยที่ไม่มาฟังคำพิพากษาเท่ากับหลบหนีชั้นตอน ก็จะออกหมายจับปรับนายประกันตามสัญญาประกันที่เคยทำกันไว้” สรุปคือ 25 สิงหาคมแน่นอน ...● ก่อนถึงวันนั้น มาดูอีกคดีที่ถือว่าใหญ่ ไม่เล็ก เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งว่า นักร้องรายวันอย่าง “ศรีสุวรรณ จรรยา” เลขานุการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ละเมิดอำนาจศาล

รวม 14 คดี โดยแต่ละคดีศาลลงโทษจำคุกคดีละ 1 เดือน แต่ให้รอการลงโทษ 3 ปี และปรับแต่ละคดี 50,000 บาท รวม 7 แสนบาท เจ้าตัวถึงกับร่อนเลขบัญชีขอรับบริจาคผ่านสื่อว่า “แต่เนื่องจากเงินค่าปรับเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก จึงอยากรบกวนพี่ๆ สื่อมวลชนช่วยนำเสนอข่าวสื่อไปยังชาวบ้านทั่วประเทศที่ผมช่วยฟ้องคดีให้ได้รับรู้ และขอน้ำใจ



ศรีสุวรรณ จรรยา

ช่วยเหลือโดยร่วมบริจาคเงินช่วยชำระค่าปรับ ช่วยผม คนละเล็กคนละน้อย จะเป็นพระคุณยิ่งครับ” ที่ “บ๊ิกตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเคยสงสัยว่าทำไมหากินอะไร วันนี้น่าจะได้คำตอบ อ้อ เลขบัญชี 693-2-05508-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส ลำลูกกา (คลอง 2) ...● ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยกรุงเทพโพล ที่พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลและ พล.อ.ประยุทธ์ ลดลงทุกด้านนั้น สร้างความไม่พอใจให้กับ “บ๊ิกตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ ซึ่งพูดที่นครราชสีมาว่า “ถามว่าไอ้โพลแบบนี้มันทำให้ไหน อยากจะรู้สัก เดียวไปหามาด้วย เขาเขียนแบบนี้ มันทำให้ผมรู้สึก



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ท้อแท้จริงๆ มันคิดได้อย่างไร แล้วเอาไปถามใคร” ความจริงนายฯ บ๊ิกตูไม่ควรจะท้อแท้หรือใช้อารมณ์ด่ากราดโพล แต่ควรนำเอาเสียงสะท้อนนี้เป็นแรงผลักดันในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ดีกว่าหรือ? ...● ปิดท้ายด้วยความคิดบนน้ำกรณการทุจริตเงินถอนวัด ล่าสุด “ออมสิน ชิวะพฤษณ์” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า “ทั้งหมดกำลังถูกดำเนินการสอบสวน โดยเฉพาะในส่วนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการไต่สวนเรื่องนี้อยู่ แต่มีปัญหาว่า เมื่อนางประนอม ดงพิบูล รองผู้อำนวยการ พศ. เมื่อมีคำสั่งย้ายก็ไดมารายงานตัวเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อรายงานตัวแล้วได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าได้รับการอนุมัติให้ลาออกหรือไม่” อันนี้เรียกว่าแสดงสปิริต ...●